

MỘT SỐ KINH NGHIỆM QUA 50 NĂM TIẾN HÀNH CÔNG TÁC ĐẢNG, CÔNG TÁC CHÍNH TRỊ TRONG QUÂN CHŨNG HẢI QUÂN

Chuẩn Đô đốc TRẦN THANH HUYỀN*

Ngày 7-5-2005, Hải quân nhân dân Việt Nam (HQNDVN) kỷ niệm 50 năm ngày thành lập. Trải qua 50 năm xây dựng, chiến đấu, chiến thắng và trưởng thành, HQNDVN đã giành được nhiều chiến công và thành tích to lớn, xây đắp nên truyền thống vẻ vang: "*Chiến đấu anh dũng, mưu trí sáng tạo, làm chủ vùng biển, quyết chiến quyết thắng*". Truyền thống vẻ vang đó bắt nguồn từ nhiều yếu tố, trong đó có sự đóng góp to lớn của công tác Đảng, công tác chính trị (CTĐ, CTCT).

CTĐ, CTCT là một bộ phận quan trọng gắn với mỗi giai đoạn, mỗi nhiệm vụ, từng lực lượng của quá trình xây dựng, chiến đấu và phát triển của HQNDVN trong suốt 50 năm qua. Từ thực tiễn hoạt động CTĐ, CTCT trong Quân chủng, có thể khái quát một số kinh nghiệm sau đây:

Một là, quán triệt nghiêm túc, vận dụng sáng tạo nghị quyết, chỉ thị, mệnh lệnh của trên, thường xuyên chăm lo giáo dục chính trị tư tưởng, để mỗi cán bộ chiến sĩ nhận thức sâu sắc tình hình nhiệm vụ, xây dựng bản lĩnh chính trị, ý chí quyết tâm chiến đấu, khắc phục khó khăn, hoàn thành nhiệm vụ.

50 năm qua, Quân chủng trải qua những thời kỳ lịch sử có nhiều biến động, tác động đến tư tưởng, niềm tin của cán bộ, chiến sĩ. Trong mỗi hoàn cảnh,

CTĐ, CTCT đã đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng, làm cho cán bộ, chiến sĩ kiên định mục tiêu, lý tưởng, chiến đấu vì độc lập dân tộc và CNXH, giữ vững và phát huy bản chất truyền thống tốt đẹp của "Bộ đội Cụ Hồ".

Ngay trong trận đấu thử lửa, với lòng dũng cảm, tinh thần mưu trí, sáng tạo vượt qua mọi khó khăn gian khổ, với tinh thần dám đánh, quyết đánh và biết đánh thắng giặc Mỹ xâm lược, HQNDVN đã phối hợp chặt chẽ với các lực lượng vũ trang và nhân dân các địa phương làm nên chiến thắng oanh liệt. Phát huy truyền thống đánh thắng trận đầu, trong những năm tháng kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, cán bộ, chiến sĩ trong Quân chủng đã mưu trí, dũng cảm, ngoan cường chiến đấu, bắn rơi 118 máy bay phản lực hiện đại của Mỹ, rà phá hàng ngàn quả thủy lôi và bom từ trường, góp phần đánh thắng chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ đối với miền Bắc.

HQNDVN đã sáng tạo ra cách đánh đặc công độc đáo, táo bạo trong lòng địch. Riêng tại chiến trường Cửa Việt, Hải quân ta đã đánh chìm, đánh hỏng trên 300 tàu chiến của Mỹ - ngụy và nhiều phương tiện chiến tranh, lập nên chiến công xuất sắc. Mở đường Hồ Chí Minh trên biển, cán bộ, chiến sĩ hải quân đã chấp nhận mọi gian khổ hy sinh, vận chuyển hàng ngàn tấn vũ khí chi viện cho chiến trường miền Nam, nhất là tới những nơi mà đường bộ không vận chuyển tới được, góp phần quan trọng vào việc duy trì và phát triển chiến tranh sau lưng địch. Đường Hồ Chí Minh

* Chủ nhiệm chính trị Quân chủng hải quân

trên biển mãi mãi là một huyền thoại trong cuộc chiến tranh cứu nước vĩ đại của dân tộc ta.

Trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân năm 1975, mà đỉnh cao là chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, HQNDVN đã phối hợp hoạt động trên hướng biển, cùng với một lực lượng vũ trang Quân khu 5, thần tốc, táo bạo, bất ngờ tiến công giải phóng quần đảo Trường Sa, góp phần vào thắng lợi trọn vẹn của dân tộc.

Trong sự nghiệp đổi mới đất nước, cán bộ, chiến sĩ trong Quân chủng đã nỗ lực phấn đấu, vượt qua mọi khó khăn thử thách, kể cả hy sinh xương máu, kiên cường ngăn chặn âm mưu và hành động lấn chiếm Trường Sa, trụ vững nơi đầu sóng ngọn gió, thực sự là lực lượng nòng cốt trong bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa của Tổ quốc. Đồng thời, làm tốt công tác dân vận, xây dựng địa bàn đóng quân an toàn, tích cực tham gia phong trào xoá đói giảm nghèo, đến ơn đáp nghĩa, giúp nhân dân các địa phương khắc phục hậu quả thiên tai, lũ lụt, tìm kiếm cứu nạn, luôn xứng đáng với truyền thống "*Chiến đấu anh dũng, mưu trí sáng tạo, làm chủ vùng biển, quyết chiến quyết thắng*".

Hải là, thường xuyên chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ, kết hợp chặt chẽ công tác tư tưởng, tổ chức, chính sách và các hoạt động quân sự, hậu cần, kỹ thuật, phối hợp giữa các cấp, các ngành, tạo sức mạnh tổng hợp.

Đây là bài học thành công về vai trò quyết định của nhân tố con người ở một quân chủng chiến đấu, quân chủng kỹ thuật từ khi mới thành lập đến nay. Đảng uỷ và Bộ tư lệnh quân chủng thường xuyên coi trọng và chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp; thực hiện tốt từ khâu tuyển chọn, tạo nguồn, đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ, năng lực đội ngũ cán bộ; thực hiện bố trí, sắp xếp, sử dụng đúng cán bộ, thông qua sử dụng cán bộ phát hiện chỗ mạnh, chỗ yếu để bồi dưỡng, rèn luyện.

Hiệu quả CTĐ, CTCT còn khởi nguồn từ sự phối hợp chặt chẽ, phát huy vai trò của các cấp, các ngành. Thực tiễn cuộc đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển, đảo trong thời kỳ mới, không chỉ có lực lượng vũ trang, mà phải bằng sức mạnh của cả dân tộc, của cả hệ thống

chính trị. Nhiệm vụ CTĐ, CTCT là phải làm sáng tỏ quan điểm của Đảng, phát huy trách nhiệm của mỗi ngành, mỗi cấp trong sự nghiệp khai thác và làm chủ biển, phục vụ sự nghiệp CNH, HĐH đất nước.

Hoạt động trên biển của lực lượng hải quân là một hoạt động đặc thù, bám sát hoạt động đó không chỉ có những người làm CTĐ, CTCT mà còn phải tiến hành tốt công tác bảo đảm hậu cần, kỹ thuật. Để làm nên chiến thắng trận đầu ngày 2 và 5 - 8 - 1964, cùng với việc làm tốt vấn đề tư tưởng và tổ chức, xây dựng ý chí quyết tâm, dám đánh và biết đánh thắng Mỹ là quá trình chuẩn bị công phu về tàu thuyền, vũ khí, trang bị bảo đảm độ chính xác và tính cơ động, bảo đảm phương tiện chống chìm, chống cháy, cấp cứu thương binh. Sự phối hợp đó đã tạo nên tâm lý vững vàng cho cán bộ, chiến sĩ trong cuộc chiến đấu không cân sức với kẻ thù.

Ba là, thường xuyên xây dựng Quân chủng trong sạch về chính trị, tích cực xây dựng đơn vị an toàn, địa bàn đóng quân an toàn, thực hiện tốt công tác dân vận - tuyên truyền đặc biệt.

Đây là nhiệm vụ hết sức quan trọng được Đảng uỷ và Bộ tư lệnh quân chủng, các cấp uỷ, chỉ huy thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, luôn bảo đảm cho Quân chủng thống nhất về ý chí, hành động, tuyệt đối trung thành với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của nhân dân.

Trong suốt 50 năm qua, Quân chủng đã tiến hành tốt công tác dân vận. Chính quyền và nhân dân các địa phương là chỗ dựa vững chắc, che chở, giúp đỡ Quân chủng về mọi mặt để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, Quân chủng cũng góp phần xây dựng địa bàn đóng quân an toàn, giữ bí mật, bảo vệ lực lượng.

Bốn là, thường xuyên đổi mới phương pháp, tác phong công tác, hướng về cơ sở, bám sát tình hình nhiệm vụ, nhạy bén, chủ động dự báo những vấn đề nảy sinh; kiểm tra, rút kinh nghiệm kịp thời.

Đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, trước diễn biến của tình hình, CTĐ, CTCT luôn bám sát tình hình, bám sát nhiệm vụ, chủ động dự báo những vấn đề nảy sinh,

qua đó đề xuất chủ trương, biện pháp tiến hành có hiệu quả. Các cấp ủy Đảng, chỉ huy trong Quân chủng thường xuyên bám sát thực tiễn, đánh giá kết quả triển khai thực hiện nhiệm vụ. Thông qua tổng kết từ cơ sở, xây dựng lý luận, rút ra những vấn đề có tính khái quát để chỉ đạo thực tiễn, làm tài liệu nghiên cứu, giảng dạy trong các nhà trường của Quân chủng.

Chế độ kiểm tra, giám sát, rút kinh nghiệm, sơ tổng kết được các cấp thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ. Phương pháp kiểm tra thường xuyên đổi mới, thực hiện chế độ kiểm tra theo định kỳ, theo kế hoạch và kiểm tra đột xuất, kịp thời phát hiện những vấn đề phát sinh để chỉ đạo giải quyết kịp thời và tìm ra những điểm mạnh để phát huy, những điểm yếu để khắc phục.

Năm lá, thường xuyên chăm lo củng cố, kiện toàn cơ quan chính trị, bồi dưỡng phẩm chất, năng lực tiến hành CTĐ, CTCT của đội ngũ cán bộ chính trị các cấp, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của Quân chủng trong từng giai đoạn cách mạng, làm nòng cốt trong hoạt động CTĐ, CTCT và xây dựng Quân chủng về chính trị.

Đây là vấn đề có ý nghĩa rất quan trọng, quyết định đến chất lượng, hiệu quả CTĐ, CTCT trong Quân chủng 50 năm qua. Cùng với sự phát triển của HQNDVN, hệ thống cơ quan chính trị và đội ngũ cán bộ chính trị các cấp ngày càng được hoàn thiện cả về biên chế tổ chức, phẩm chất và năng lực hoạt động thực tiễn. Trong chiến tranh, đội ngũ cán bộ chính trị các cấp đã chứng tỏ vai trò to lớn, đó là những đồng chí chính trị viên tàu tham gia chiến đấu bảo vệ miền Bắc, vận chuyển chi viện miền Nam, chính trị viên các phân đội của Đoàn đặc công 126 chiến đấu trên chiến trường Đông Hà - Cửa Việt, chính trị viên của các đài trạm trên núi cao, đảo xa... Lăn lộn trong thực tiễn chiến đấu và công tác, đội ngũ cán bộ chính trị đã thể hiện những phẩm chất cao quý, là tấm gương cho cán bộ, chiến sĩ noi theo. Đó là sự trung thành tuyệt đối, sự chịu đựng gian khổ, tinh thần đoàn kết, kỷ luật, sẵn sàng hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc.

Cơ quan chính trị và đội ngũ cán bộ chính trị đã sáng tạo ra nhiều hình thức tiến hành CTĐ, CTCT có

hiệu quả. Điều này xuất phát từ sự nhạy bén nắm bắt tình hình, nhất là trong những thời điểm khó khăn của đất nước, trong mỗi bước ngoặt khi thay đổi cục diện của chiến tranh, hay một trận chiến đấu cụ thể. Khi đế quốc Mỹ gây hấn ở vịnh Bắc Bộ, hay khi chuẩn bị cho vận tải chi viện miền Nam, chuẩn bị cho những trận đánh trên chiến trường sông biển... không ít cán bộ, chiến sĩ trong Quân chủng tỏ ra băn khoăn, lo lắng. Nhưng bằng việc tổ chức những đợt sinh hoạt sâu rộng, đội ngũ những người làm công tác chính trị đã giải quyết tốt vấn đề tư tưởng. Khi những trận đấu giành chiến thắng giòn giã, các cơ quan làm công tác chính trị đã tổ chức tuyên truyền, phổ biến kinh nghiệm làm củng cố thêm niềm tin "*Mỹ giàu nhưng không mạnh*", chúng ta sẽ thực hiện quyết tâm sắt đá như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định "*đánh cho Mỹ cút, đánh cho ngụy nhào*".

Từ năm 1990 đến nay, khi cuộc chiến tranh mà Mỹ đã tiến hành ở Nam Tư, Ápganixtan, Irắc, nhiều người tỏ ra lo lắng, hoài nghi về khả năng đối phó với loại hình chiến tranh mới - chiến tranh công nghệ cao. Nhiệm vụ của CTĐ, CTCT là phải tiếp tục xây dựng niềm tin chiến thắng cho cán bộ, chiến sĩ. Trách nhiệm đó đang đặt trên vai đội ngũ cán bộ các cấp trong quân đội, nhất là các cán bộ và cơ quan làm công tác chính trị.

Trong giai đoạn cách mạng mới, những bài học rút ra từ thực tiễn 50 năm tiến hành CTĐ, CTCT của Quân chủng hải quân có ý nghĩa sâu sắc nhằm luôn giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với Quân đội, Quân chủng. Sự lãnh đạo của Đảng, làm tốt CTĐ, CTCT là nhân tố quyết định bảo đảm xây dựng Quân chủng vững mạnh về chính trị, theo hướng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ và từng bước hiện đại làm nòng cốt xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận chiến tranh nhân dân trên biển, bảo vệ vững chắc chủ quyền vùng biển, hải đảo, thềm lục địa, vùng đặc quyền kinh tế của Tổ quốc, xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng, Nhà nước và nhân dân.